

วารสาร “ภูพานสาส์น” วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2566) ได้ตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิทยาการที่เกิดจากการวิจัยและการบริการวิชาการ แก่สังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย

วารสารฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์จากนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่นเคย ได้แก่ (1) รูปแบบการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางสังคมผ่านการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน เพื่อสร้างสังคมคุณภาพทุกช่วงวัยรองรับสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดสกลนคร (2) การนำเสนอตัวละครผู้หญิงและบทบาทตัวละครผู้หญิงในจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (3) กระบวนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านดอนหัน ตำบลงิ้วใหญ่ อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม (4) กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (5) การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ไทย-ลาวในบริบทสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน: กรณีศึกษาพระพุทธรูปข้ามแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (6) ขาดิพันธุ์วรรณหาแห่งการสื่อสารในคำอวยพรพิธีกรรมแต่งงานของภูไทกะป๋อง บ้านดงน้อย



ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (7) เปรมะเรื้อย : ฝ่าทอ
ในวิถีชีวิตและพิธีกรรมของชาวโล้ (8) กลวิธีการใช้คำแข่งในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย
(9) การขยายความหมายของคำว่าแม่ที่ปรากฏในรายการเจ็คมีกนรอบวงตาม
แนวคิดอรรถศาสตร์ปริชาน (10) แห่ดาว : การสร้างประเพณีประดิษฐ์ชุมชน
คาทอลิก ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (11) Applying the flute
techniques of James Galway to improve flute academic performance
(12) การบรรเลง เอ่อหู ของ “ชูชง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเยาวชนเมืองกว่างโจว
มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกท่านที่สนับสนุน และช่วยผลักดันให้
วารสารภูพานสาส์นเปิดพรมแดนการเรียนรู้ให้ผู้สนใจทุกส่วนได้พัฒนาตนเองและ
สังคม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ทำให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
คุณภาพบทความ และขอบคุณกองบรรณาธิการที่ช่วยกันผลิตวารสารภูพานสาส์น
ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการพิจารณา
การนำเสนอบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ภูพานสาส์น ฉบับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม

บรรณาธิการ